



สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

โดย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุม ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมีพลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม

๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ

จำนวน ๓ เรื่อง

๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ เป็นผู้ตั้งถาม ถาถามนายกรัฐมนตรีย)

ผลการพิจารณา

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จากกระทรวงสาธารณสุขไปสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในทางปฏิบัติยังเกิดปัญหาอยู่มาก และทำให้ประชาชนผู้รับบริการสาธารณสุขได้รับความเดือดร้อน ขอเรียนถามว่า ในการถ่ายโอน รพ.สต. เหตุใดสำนักงบประมาณจึงไม่จัดสรรงบประมาณตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) คือ งบเงินเดือนค่าตอบแทนบุคลากรตามกรอบโครงสร้างตามขนาด รพ.สต. และเงินสนับสนุนตามประกาศ ก.ก.ถ. และเหตุใดจึงไม่มีมาตรการในการคงมาตรฐานการบริการในระดับปฐมภูมิ เช่น การบริการโดยแพทย์และทันตแพทย์ ซึ่งภายหลังจากถ่ายโอนปรากฏว่าหลายที่ไม่มีบริการ ให้บริการ อีกทั้งบางพื้นที่ยังมีปัญหาในการเบิกยาและเวชภัณฑ์ในการให้บริการ รวมถึงตามประกาศ ก.ก.ถ. หลังการถ่ายโอนภายใน ๒ ปี จะต้องมีจำนวนบุคลากรเต็มตามกรอบโครงสร้างอัตรากำลังตามขนาด รพ.สต.

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป

สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

แต่ปัจจุบันมีบุคลากรไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของกรอบโครงสร้างดังกล่าว อีกทั้งยังไม่มี การบรรจุบุคลากรทดแทน บุคลากรที่เกษียณไป จะมีการดำเนินการอย่างไร

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบ กระทู้ถามตอบชี้แจงว่า สำนักงานประมาณไม่ได้จัดสรรงบประมาณตามประกาศของ ก.ก.ถ.เนื่องจาก มีงบประมาณจำกัด อย่างไรก็ตาม ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ เงินอุดหนุนสำหรับการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงานประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามจัดสรรงบประมาณ ให้เป็นไปตามประกาศของ ก.ก.ถ. ทั้งนี้ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่รับการถ่ายโอนภารกิจและ มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณสามารถเสนอเป็นงบกลางโดยขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของมาตรฐานการบริการในระดับปฐมภูมิ ตามประกาศของ ก.ก.ถ. ได้มีการ กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการดูแลมาตรฐานให้แก่ อบจ. ดำเนินการบริการกิจการด้านสาธารณสุขมูลฐานและ การจัดการบริการปฐมภูมิ โดยให้ดำเนินการตามมาตรฐานที่เคยปฏิบัติ อีกทั้งให้ อบจ. ทำบันทึกข้อตกลงความ เข้าใจกับพนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ควบคุมการประกอบวิชาชีพ เวชกรรมของบุคลากรในสังกัด รพ.สต. ที่ได้รับการถ่ายโอนให้ อบจ. ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม สำหรับประเด็น อัตรากำลัง กระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดเรื่องจัดอัตรากำลังและงบประมาณที่ต้องใช้ในการดูแลสุขภาพชีวิต ของคนในระดับชนบท

ผู้ตั้งกระทู้ถามได้ตั้งประเด็นคำถามเพิ่มเติมว่า พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยบริการปฐมภูมิต้องจัดให้มีแพทย์ในจำนวนที่เหมาะสม แต่ปัจจุบันไม่มีแพทย์ ไปช่วยตรวจที่ รพ.สต. จึงอาจผิดกฎหมายได้ รวมถึงปัจจุบันการเบิกยาและเวชภัณฑ์ของ รพ.สต. ต้องใช้วิธีการ ยืมพัสดุจนกว่า อบจ. จะสามารถจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เองได้ ดังนั้น จะให้ อบจ. จัดซื้อยาได้เมื่อใด นอกจากนี้ ขอให้สำนักงานประมาณจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับจำนวนอัตรากำลังตามที่ อบจ. ได้เสนอขอ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบ กระทู้ถามตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการถ่ายโอน รพ.สต. โครงสร้างของแพทย์และบุคลากรยังคงเหมือนเดิม สำหรับประเด็นการจัดซื้อยา จังหวัดใดได้รับงบประมาณผู้ป่วยนอกและโอนให้ อบจ. ก็จะเป็นหน้าที่ของ อบจ. ในการดำเนินการ ส่วน อบจ. ที่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนงบประมาณมาทั้งหมด ก็ต้องดำเนินการร่วมกันกับ ส่วนเดิมไปก่อน ทั้งนี้ จะขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปหารือและดำเนินการต่อไป

**๓.๑.๒ กระตุ้ถาม เรื่อง มาตรการในการเยียวยาและช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยพิบัติ
อุทกภัย (นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

ผลการพิจารณา

อุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดพะเยา ความเสียหายส่วนใหญ่เกิดจากน้ำป่าไหลหลากและฝนตกหนัก ทำให้พื้นที่เกษตรและปศุสัตว์ถูกน้ำท่วมอย่างกว้างขวาง เกษตรกรจำนวนกว่า ๒๔,๐๐๐ ครอบครัว ได้รับผลกระทบโดยตรง สัตว์เลี้ยงจำนวนกว่า ๑.๔ ล้านตัวถูกน้ำท่วม รวมถึงพื้นที่ปลูกข้าวและพืชสวนได้รับความเสียหายอย่างกว้างขวาง ซึ่งเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อภาคการเกษตรคาดว่าจะสูงถึง ๒.๖ พันล้านบาท ขอเรียนถามว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการในการช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรจากอุทกภัยหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มียุทธศาสตร์หรือไม่ อย่างไร เพื่อให้เกิดการบูรณาการทั้งองค์ความรู้และความร่วมมือจากกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรในอนาคต

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า ภาพรวมจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จนถึงปัจจุบัน กระทรวงได้สำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพบว่า มีเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน ๑๖๐,๐๐๐ ราย มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย ๑ ล้านไร่ ประกอบด้วยข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น บ่อปลา บ่อกุ้งและกระชังต่าง ๆ ได้รับความเสียหาย และด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบจำนวน ๓,๔๖๐,๕๑๓ ตัว ซึ่งกระทรวงได้มีมาตรการในการช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรจากอุทกภัย สรุปได้ดังนี้

๑) กรมชลประทานได้ใช้แผนที่น้ำในระดับจังหวัดหรือระดับอำเภอเพื่อประกอบกรพิจารณาการบริหารจัดการน้ำและใช้หลักการตัดยอดน้ำผ่านบานประตูระบายน้ำต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน รวมทั้งการบริหารจัดการระดับน้ำในเขื่อนหลักต่าง ๆ เพื่อให้กระทบต่อเกษตรกรและพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุด ตลอดจนการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนในบริเวณที่มีการระบายน้ำให้ระวังไม่ให้เกิดได้รับผลกระทบและเป็นอันตรายต่อชีวิต นอกจากนี้ กรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำจำนวน ๒,๒๘๙ เครื่อง ไปใช้ในเขตพื้นที่ที่ได้รับอุทกภัย

๒) กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร ได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือเมล็ดพันธุ์ผักให้กับเกษตรกรเพื่อที่จะได้ใช้เพาะปลูกหลังจากน้ำลด นอกจากนี้ ยังได้เตรียมหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังน้ำลดด้วย

๓) กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการอพยพสัตว์ต่าง ๆ ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ตัวและได้ส่ง หน้้าอาหารสัตว์พระราชทานให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่พักพิงสัตว์นอกจากนี้ ยังมีสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ไปยังจุดต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบเพื่อตรวจรักษาโรคในสัตว์ที่มาจากน้ำและยังมีการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ด้วยแร่ธาตุและวิตามินที่จำเป็นให้สัตว์ด้วย

๔) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ใช้เฮลิคอปเตอร์ฝนหลวงในการขนย้ายสิ่งของ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยาก รวมทั้งกรมประมงได้ใช้เรือตรวจของกรมประมงเพื่อเคลื่อนย้าย เด็กและคนชราในพื้นที่ที่ประสบภัย

๕) สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและชะลอการชำระหนี้ รวมถึงการลดดอกเบี้ยให้กับสมาชิก สหกรณ์ นอกจากนี้ ได้สนับสนุนถุงยังชีพพร้อมทั้งได้ตั้งโรงอาหารเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง ประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย

นอกจากนี้ กระทรวงยังมีมาตรการและแผนงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หลังน้ำลด ได้แก่ ๑) การฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดโดยการเตรียมพันธุ์ข้าว พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ๒) การปรับพื้นที่และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรให้กลับมาอยู่ในสภาวะปกติโดยกรมพัฒนาที่ดิน และ ๓) มาตรการ ลดหนี้สิน ลดดอกเบี้ย รวมทั้งการขยายเวลาการชำระหนี้ให้กับเกษตรกร

สำหรับประเด็นคำถามเรื่องยุทธศาสตร์ของกระทรวงนั้น นายกรัฐมนตรี (นางสาว แพทองธาร ชินวัตร) ได้มีข้อสั่งการมอบหมายให้แต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องทำงานและมีการแบ่งปัน ข้อมูลร่วมกัน โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงต้องบูรณาการงานร่วมกันและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนการจัดสรรน้ำในฤดูฝนและฤดูแล้ง การกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ส่งเสริม เกษตรกรรม รวมทั้งปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มเติม ตลอดจนการพัฒนาระบบน้ำเพื่อให้สามารถใช้รับมือ และสามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรโดยกรมส่งเสริม การเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์เพื่อให้กระทรวงสามารถเชื่อมต่อข้อมูลและให้คำแนะนำกับ เกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยงและทำให้เกิดการวางแผนการเพาะปลูกร่วมกับเกษตรกรได้ และที่สำคัญที่สุด คือ การตรวจสอบข้อมูลให้รัฐบาลสามารถชดเชยเยียวยาพี่น้องเกษตรกรได้อย่างสมเหตุสมผลโดยอ้างอิงจาก ต้นทุนการผลิตจริงและได้มีการดำเนินการตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุทกภัย วาตภัยและ ดินโคลนถล่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเยียวยาถึงเกษตรกรอย่างรวดเร็วที่สุด

ผู้ตั้งกระทู้ถาม ได้ตั้งประเด็นคำถามเพิ่มเติมว่า สาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้ เกิดอุทกภัย คือ การขยายตัวของการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว (ข้าวโพด) ในพื้นที่ภาคเหนือ ดังนั้น แนวทางในการจะป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ควรจะต้องมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนา การเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ซึ่งกระทรวงได้เคยกำหนดแนวทางไว้ในแผนส่งเสริมและพัฒนา ระบบเกษตรกรรม ยั่งยืนระยะที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว นอกจากนี้ ต้องการสอบถามเพิ่มเติมในอีก ๕ ประเด็น กล่าวคือ ๑) กระทรวงมีแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือขึ้น ทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ยังไม่ได้ออทะเบียนเกษตรกร อย่างไร ๒) กระทรวงมีแนวทางในการช่วยเหลือ

เกษตรกรเพื่อเตรียมทำนาปรัง อย่างไร ๓) กระทรวงได้มีการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวรองรับการทำนาปรังของเกษตรกร อย่างไร ๔) กระทรวงได้มีแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับการทำนาปรัง อย่างไร ๕) กระทรวงมีแผนปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืนในรูปแบบผสมผสานหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ ต้องการทราบว่าเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเมื่อใด

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในวันพรุ่งนี้ นายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร ชินวัตร) จะดำเนินการประชุมเพื่อหาแนวทางการเร่งรัดมาตรการเยียวยาต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วที่สุด เพราะจะต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ด้วย

๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการการจัดการปัญหาทัวร์นอมีนีและการส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจท่องเที่ยวไทย (นางสาวนนทนา นันทวโรภาส เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

ผลการพิจารณา

เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายสรพงศ์ เทียนทอง) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐

๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา

จำนวน ๓ เรื่อง

๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประเด็น : เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานของเจ้าหน้าที่ (พลตำรวจโท วันไชย เอกพรพิชญ์ เป็นผู้ตั้งถามถามนายรัฐมนตรี)

ผลการพิจารณา

ผู้ตั้งกระทู้ถามได้มีหนังสือขออนุญาตกระทู้ถาม เนื่องจากไม่ตั้งใจที่จะตั้งกระทู้ถามแล้ว ดังนั้น กระทู้ถามดังกล่าวจึงตกไป ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๖

๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง น้ำท่วม (นายนพดล พริ้งสกุล เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรีน)

ผลการพิจารณา

เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอิทธิ ศิริลัทธยากร) ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจสำคัญที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงทำให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจาก็ให้เสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง

๓.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การฉ้อโกงออนไลน์ (นาวาตรี วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรีน)

ผลการพิจารณา

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโลกไซเบอร์ในปัจจุบันพบว่า มีการฉ้อโกงออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย เช่น การหลอกขายทองปลอม ซึ่งเป็นการฉ้อโกงในรูปแบบหลอกให้หลงเชื่อหรือหลอกขายของ โดยมีมูลค่าการค้าขายในแต่ละปีเป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นได้ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงในทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการถูกหลอกกลางจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดการรั่วไหล จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงกระบวนการและวิธีการปราบปรามมิฉฉาชีพที่มีพฤติการณ์ฉ้อโกงออนไลน์ ขอเรียนถามว่า จะแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้เมื่อใดเพื่อให้การแก้ไขปัญหาทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่มี ความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แต่ในส่วนของมาตรฐานความปลอดภัยด้านไซเบอร์มีความเห็นว่าจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในเรื่องของการเพิ่มมูลฐานความผิด อย่างไรก็ตาม ได้มีการพิจารณาว่าในเรื่องของการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง จะถูกกำหนดให้เป็นมูลฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อนำไปสู่การยึดทรัพย์ของผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นมิฉฉาชีพ รวมทั้งในเรื่องของการส่งข้อความทาง SMS ซึ่งได้มีการระบุไว้

ในนโยบายของรัฐบาลด้วยว่า ให้บริษัทโทรคมนาคมหรือธนาคารไทยพาณิชย์ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

นาวาตรี วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ผู้ตั้งกระทู้ถามมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจับกุมผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นมิจฉาชีพ รวมถึงโอเพอร์เรเตอร์ที่มีการส่งข้อความทาง SMS ด้วยว่าถูกลงโทษอย่างไร

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจับกุมผู้กระทำความผิดรวมทั้งการแถลงข่าวยังมีอยู่ตลอดเวลา แต่เนื่องจากยังมีหลายคดีที่ยังไม่สิ้นสุดลง จึงยังมีข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่เป็นมิจฉาชีพ อย่างไรก็ตาม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งอีกหลายหน่วยงานโดยได้มีการยึดของกลางที่เป็นเงินสดประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ในส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนั้นจะนำไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ทั้งนี้ จะกำชับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไป

เรื่องด่วน

จำนวน ๑ เรื่อง

- ตั้งคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภา
(ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘)

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณา เรื่อง ตั้งคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภา แล้วมีมติตั้งคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภาตามข้อ ๗๘ ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑ คณะ ดังนี้

- ๑. คณะกรรมการการกฎหมาย และการยุติธรรม** จำนวน ๑๘ คน ประกอบด้วย
- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ๑. พันตำรวจเอก กอบ อัจฉนาภิตติ | ๒. นายกิติศักดิ์ หมื่นศรี |
| ๓. นายขจรศักดิ์ ศรีวิราช | ๔. นายจตุพร เรียงเงิน |
| ๕. พลตำรวจตรี ฉัตรวรราช แสงเพชร | ๖. นายชัยธัช เพระสุนทร |
| ๗. นายธนกร ถาวรชินโชติ | ๘. นายนิคม มากรุ่งแจ้ง |
| ๙. พลตำรวจโท บุญจันทร์ นวลสาย | ๑๐. นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ |
| ๑๑. นายรุจิภาส มีกุล | ๑๒. พลตำรวจโท วันไชย เอกพรพิชญ์ |
| ๑๓. นายเศก จุลเกษร | ๑๔. นายสมชาย นุ่มพูล |
| ๑๕. นายสากล ภูลศิริกุล | ๑๖. นายอะมัด อายูเคน |
| ๑๗. พลตำรวจตรี อังกูร คล้ายคลึง | ๑๘. นายเอนก วีระพจนานันท์ |

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป
สำหรับรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว

๒. คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑๘ คน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| ๑. นายจรูณ กลิ่นตลบ | ๒. นายชูชาติ อินสว่าง |
| ๓. นายชูชีพ เอื้อการณ์ | ๔. นายโชติชัย บัวดิษ |
| ๕. นายเดชา นุตาลัย | ๖. นายเดชสิทธิ์ ชูแก้ว |
| ๗. นายธนกร ถาวรชินโชติ | ๘. นายธวัช สุระบาล |
| ๙. นายนิสิทธิ์ ปนกลิน | ๑๐. นายพิมาย คงทัน |
| ๑๑. นางสาวมาเรีย เผ่าประทาน | ๑๒. นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา |
| ๑๓. พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร | ๑๔. นายฤชु แก้วลาย |
| ๑๕. นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง | ๑๖. นายศุภโชค ศาลากิจ |
| ๑๗. นางสาวอมร ศรีบุญนาค | ๑๘. นายอิสระ บุญสองชั้น |

๓. คณะกรรมการการคมนาคม จำนวน ๑๗ คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ๑. นางจุฑารัตน์ นิลเปรม | ๒. นายฉลอง ทองนะ |
| ๓. นายชูชีพ เอื้อการณ์ | ๔. นางณัฐฉิณีภรณ์ จันทโรนทัย |
| ๕. นายธนชัย แซ่จิ่ง | ๖. นางธารณี ปรีดาสันต์ |
| ๗. นางสาวนิชาภา สุวรรณนาค | ๘. นายปราณีต เกรรัมย์ |
| ๙. นายพิชาญ พรศิริประทาน | ๑๐. นายภมร เขาว์ศิริกุล |
| ๑๑. นายมานะ มหาสุวีระชัย | ๑๒. พลตำรวจโท วันไชย เอกพรพิชญ์ |
| ๑๓. นายวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร | ๑๔. นายสมชาย เล่งหลัก |
| ๑๕. นายสุนทร เขาว์กิจค้า | ๑๖. นายสุพรรณ ศรีชัย |
| ๑๗. นายเอนก วีระพจนานันท์ | |

๔. คณะกรรมการการต่างประเทศ จำนวน ๑๘ คน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| ๑. นายกมล สุขคะสมบัติ | ๒. นางสาวเข็มรัตน์ สุรเมธีมานพ |
| ๓. นางจุฑารัตน์ นิลเปรม | ๔. นางเจียรระนัย ตั้งเกียรติ |
| ๕. นายชวภณ วัธนเวคิน | ๖. นายชิบ จิตนิยม |
| ๗. นายธนภัทร ดวงวิไล | ๘. นายนิรัตน์ อยู่ภักดี |
| ๙. นายปฏิมา จีระแพทย์ | ๑๐. นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ |
| ๑๑. นายพรชัย วิทยเลิศพันธุ์ | ๑๒. นายแล ดิลกวิทยรัตน์ |
| ๑๓. นายวิวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล | ๑๔. นายวีระพันธ์ สุวรรณนามัย |
| ๑๕. นายสมพาน พละศักดิ์ | ๑๖. นางสุมิตรา จารุกำเนียดกนก |
| ๑๗. นายโสภณ มะโนมยะ | ๑๘. นางอังคณา นิลไพจิตร |

๕. คณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐ จำนวน ๑๗ คน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| ๑. นายกมล รอดคล้าย | ๒. ว่าที่พันตรี กรพต รุ่งหิรัญวัฒน์ |
| ๓. นายฉลอง ทองนะ | ๔. นายไชยรงค์ มณีรุ่งสกุล |
| ๕. นางสาวนวลนิจ หงษ์วิวัฒน์ | ๖. นายนิพัทธ์ ระเบิดนอหมัด |
| ๗. นายนิรุตติ สุทธินนท์ | ๘. นางสาวปุณณภา จินดาพงษ์ |
| ๙. นางสาววิธาวีร์ ประทุมสวัสดิ์ | ๑๐. นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง |
| ๑๑. นายวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร | ๑๒. นาวาตรี วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ |
| ๑๓. นายสมบูรณ์ หนูนวล | ๑๔. พลเอก สวัสดิ์ ทศนา |
| ๑๕. พลโท สุกิจ ทังทอง | ๑๖. นายสุนทร เขาว์กิจคำ |
| ๑๗. นางเอมอร ศรีกงพาน | |

๖. คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา จำนวน ๑๘ คน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ๑. นายจำลอง อนันตสุข | ๒. นายชัยธัช เพราะสุนทร |
| ๓. นายโชคชัย กิตติธเนศวร | ๔. นายณภพ ลายวิเศษกุล |
| ๕. นายณรงค์ จิตรราช | ๖. นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธน์ทกานนท์ |
| ๗. นายนิทัศน์ อารีวงศ์สกุล | ๘. นายประกาสสิทธิ์ พลชา |
| ๙. นางประทุม วงศ์สวัสดิ์ | ๑๐. นางสาวปุณณภา จินดาพงษ์ |
| ๑๑. นายพิบูลย์อัฒม์ หลุทธิพรการ | ๑๒. นายพิศุจน์ รัตนวงศ์ |
| ๑๓. นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ | ๑๔. นางสาวภาวณา ว่องอมรนิธิ |
| ๑๕. นายวิเชียร ชัยสถาพร | ๑๖. นายสุวิช จำปานนท์ |
| ๑๗. นายสุวิทย์ ขาวดี | ๑๘. พลตำรวจตรี อังกูร คล้ายคลึง |

๗. คณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม
จำนวน ๑๘ คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| ๑. นางสาวชญาณ์นันท์ ตียะตระการชัย | ๒. นายชาญวิศว์ บรรจงการ |
| ๓. นายชิบ จิตนิยม | ๔. นายไชยรงค์ มณีรุ่งสกุล |
| ๕. นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธน์ทกานนท์ | ๖. นายนพดล พริงสกุล |
| ๗. นายนิเวศ พันธุ์เจริญวรกุล | ๘. นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ |
| ๙. นาวาตรี วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ | ๑๐. นายเศรณี อนิลบล |
| ๑๑. นายสามารถ รังสรรค์ | ๑๒. นายสุนนต์ กล้าการชาย |
| ๑๓. นายสุทิน แก้วพนา | ๑๔. พลตำรวจตรี สุนทร ขวัญเพชร |
| ๑๕. นายสุพรรณ ศรีชัย | ๑๖. นายสุพัตรชัย เตียวเจริญโสภา |
| ๑๗. นายสุวิทย์ ขาวดี | ๑๘. นายอัศวินท์ ขำขุด |

๘. คณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดิน จำนวน ๑๘ คน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ | ๒. นางสาวเกศกมล เปลี่ยนสมัย |
| ๓. นายขวัญชัย แสนหิรัณย์ | ๔. นายโชติชัย บัวดิษ |
| ๕. นายเดชา นุตาลัย | ๖. นายบุญชอบ สระสมทรัพย์ |
| ๗. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม | ๘. นายภาณุพงษ์ เต็งวงษ์วัฒน์ |
| ๙. พลตำรวจโท ยุทธนา ไทยภักดิ์ | ๑๐. พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาธรรม |
| ๑๑. นางสาวรัชนีกร ทองทิพย์ | ๑๒. นายวรารุช ติระนันท์ |
| ๑๓. นางสาววิธาวีร์ ประทุมสวัสดิ์ | ๑๔. นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ |
| ๑๕. นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี | ๑๖. นายเศรษฐี อนิลบล |
| ๑๗. นายสืบศักดิ์ แวแก้ว | ๑๘. นายอิสระ บุญสองชั้น |

๙. คณะกรรมการการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑๘ คน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายกฤษฎ เหลือพิบูลกิจ | ๒. นายชูชาติ อินสว่าง |
| ๓. นายณัฐกิตติ์ หนุรอด | ๔. นายธนชัย แซ่จิ่ง |
| ๕. นายนฤพล สุคนธชาติ | ๖. นายนิคม มากรุ่งแจ้ง |
| ๗. นายประกาสสิทธิ์ พลชา | ๘. นายประเทือง มนตรี |
| ๙. นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล | ๑๐. นายปราณีต เกรียมย์ |
| ๑๑. นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ | ๑๒. นายวร หินดี |
| ๑๓. นางสาววิภาพร ทองโสด | ๑๔. นายศุภชัย กิตติภูติกุล |
| ๑๕. นายสมทบ ธีระพันธ์ | ๑๖. นายสุวิช จำปานนท์ |
| ๑๗. นายอภิชาติ งามกมล | ๑๘. นายอภิรักษ์ ฝือกผ่อง |

๑๐. คณะกรรมการการพลังงาน จำนวน ๑๘ คน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ๑. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ | ๒. นายจตุพร เรียงเงิน |
| ๓. นายณภพ ลายวิเศษกุล | ๔. นางธารณี ปริดาสันต์ |
| ๕. นายนพดล พริ้งสกุล | ๖. นายนฤพล สุคนธชาติ |
| ๗. นายพรเพิ่ม ทองศรี | ๘. นายยะโก๊ป หีมละ |
| ๙. นายรุจิภาส มีกุล | ๑๐. นายฤช แก้วลาย |
| ๑๑. นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ | ๑๒. พันตำรวจโท สง่า ส่งมหาชัย |
| ๑๓. นายสรชาติ วิชย สุวรรณพรหม | ๑๔. นายสัมพันธ์ ชัยวิเศษจินดา |
| ๑๕. นายสากล ภูลศิริกุล | ๑๖. นายอภิชา เศรษฐวรารธร |
| ๑๗. นายอภิรักษ์ ฝือกผ่อง | ๑๘. นายอัศวินท์ ข้าชุด |

๑๑. คณะกรรมการการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๑๘ คน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| ๑. นายกัมพล สุภาแพ่ง | ๒. นางกัลยา ใหญ่ประสาน |
| ๓. นายชินโชติ แสงสังข์ | ๔. นางแดง กองมา |
| ๕. นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย | ๖. นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร |
| ๗. นายนิฟาริต ระเบิดนอหมัด | ๘. นายนิรัตน์ อยู่ภักดี |
| ๙. นายประภาส ปิ่นตบแต่ง | ๑๐. นายพรชัย วิทย์เลิศพันธ์ุ |
| ๑๑. นางสาวมณีรัฐ เขมะวงศ์ | ๑๒. นายวีรยุทธ สร้อยทอง |
| ๑๓. นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี | ๑๔. นางสมศรี อูรามมา |
| ๑๕. นายสุนทร พฤษพิพัฒน์ | ๑๖. นายอลงกต วรกี |
| ๑๗. นางอังคณา นีละไพจิตร | ๑๘. นายอัษฎางค์ แสงวงการ |

๑๒. คณะกรรมการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และความหลากหลายทางสังคม จำนวน ๑๘ คน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| ๑. นายกิตติพันธ์ อนันตกุลจิรโชติ | ๒. นางสาวจารุณี ฤกษ์ปราณี |
| ๓. นางเจียรนัย ตั้งเกียรติ | ๔. นายชาญชัย ไชยพิศ |
| ๕. นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ | ๖. นายประภาส ปิ่นตบแต่ง |
| ๗. นางเพลินจิต ชันแก้ว | ๘. นายภาณุพงษ์ เต็งวงษ์วัฒน์นะ |
| ๙. นางมยุรี โพธิแสน | ๑๐. นางสาวมาเรีย เผ่าประทาน |
| ๑๑. นางวราภัสร์ ไพพรรณรัตน์ | ๑๒. นายวันชัย แข็งการเขตร |
| ๑๓. นางวาสนา ยศสอน | ๑๔. นางสมพร วรรณชาติ |
| ๑๕. นางสมศรี อูรามมา | ๑๖. นายสมหมาย ศรีจันทร์ |
| ๑๗. นางอจลา ฌ ระนอง | ๑๘. นางสาวอัจฉรพรรณ หอมรส |

๑๓. คณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม จำนวน ๑๘ คน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ๑. นายชวพล วัฒนพรมงคล | ๒. นางสาวดวงคุณ ทรงธรรมวัฒน์ |
| ๓. นายธนภัทร ดวงวิไล | ๔. นายนพดล อินนา |
| ๕. นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร | ๖. นายนิพนธ์ เอกวานิช |
| ๗. นายนิเวศ พันธุ์เจริญวรกุล | ๘. นายปิยพัฒน์ สุภาวรรณ |
| ๙. นายพงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต | ๑๐. นายพละวัต ต้นศิริ |
| ๑๑. นายพิชาญ พรศิริประทาน | ๑๒. นางรจนา เพิ่มพูล |
| ๑๓. นายวิเชียร ชัยสถาพร | ๑๔. นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล |
| ๑๕. นายวีรยุทธ สร้อยทอง | ๑๖. นายสหพันธ์ รุ่งโรจน์พาณิชย์ |
| ๑๗. นายอภิชา เศรษฐวราร | ๑๘. นายเอกชัย เรืองรัตน์ |

๑๔. คณะกรรมการการแรงงาน จำนวน ๑๘ คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| ๑. นายกัมพล ทองชีว | ๒. นางสาวจารุณี ฤกษ์ปราณี |
| ๓. นายจิระศักดิ์ ชูความดี | ๔. นายชินโชติ แสงสังข์ |
| ๕. นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย | ๖. นางนงลักษณ์ ก้านเขียว |
| ๗. นายนิรุติ สุทธินนท์ | ๘. นางประไม หอมเทียม |
| ๙. นายพิบูลย์อัฒม์ หฤหรรษ์ปรากการ | ๑๐. นายแล ดิลกวิทย์รัตน์ |
| ๑๑. นางสาววิภาพร ทองโสด | ๑๒. นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ |
| ๑๓. นายศุภชัย กิตติภูติกุล | ๑๔. นายสมพาน พละศักดิ์ |
| ๑๕. นายสมศักดิ์ จันทร์แก้ว | ๑๖. นายสาตี สิงห์คำ |
| ๑๗. พันตำรวจโท สุรียา บาราสัน | ๑๘. นางอจลา ณ ระนอง |

**๑๕. คณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๑๘ คน
ประกอบด้วย**

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ๑. นายขวัญชัย แสนหิรัณย์ | ๒. นายจรุณ กลิ่นตลบ |
| ๓. นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ | ๔. นางสาวดวงคุณ ทรงธรรมวัฒน์ |
| ๕. พันเอกหญิง ธนตศกร บุราคม | ๖. นางสาวนวลนิจ หงษ์วิวัฒน์ |
| ๗. นายนิทัศน์ อารีย์วงศ์สกุล | ๘. นางเบ็ญจมาศ อภัยทอง |
| ๙. นายวรารุช ตีระนันท์ | ๑๐. นายวิวัฒน์ รุ่งแก้ว |
| ๑๑. นางสมพร วรรณชาติ | ๑๒. นายสาตี สิงห์คำ |
| ๑๓. นายสุนทร พฤษพิพัฒน์ | ๑๔. พันตำรวจโท สุรียา บาราสัน |
| ๑๕. นายอะมัด อายุเคน | ๑๖. นางสาวอัจฉรพรรณ หอมรส |
| ๑๗. นางอารีย์ บรรจงธรรการ | ๑๘. นางเอมอร ศรีกิ่งพาน |

**๑๖. คณะกรรมการการศึกษา การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จำนวน ๑๘ คน ประกอบด้วย**

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายกมล รอดคล้าย | ๒. นายชาญชัย ไชยพิศ |
| ๓. นายเดชสิทธิ์ ชูแก้ว | ๔. นางสาวนันทนา นันทวโรภาส |
| ๕. นางเบ็ญจมาศ อภัยทอง | ๖. นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ |
| ๗. นางปวีณา สาระรัมย์ | ๘. นางมยุรี โปธิแสน |
| ๙. นายวิวัฒน์ รุ่งแก้ว | ๑๐. นายสมดุศลย์ บุญไชย |
| ๑๑. นายสมทบ ธีระพันธ์ | ๑๒. นายสามารถ รังสรรค์ |
| ๑๓. นายสุทิน แก้วพนา | ๑๔. นายสุเทพ สังข์วิเศษ |
| ๑๕. นายสุพัตรชัย เตียวเจริญโสภา | ๑๖. นายโสภณ ผาสุข |
| ๑๗. นายอมรศักดิ์ กิจธนานันท์ | ๑๘. นายอัษฎางค์ แสงวงการ |

๑๗. คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง จำนวน ๑๗ คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ๑. นายกัมพล สุภาแพ่ง | ๒. นางสาวเกศกมล เปลี่ยนสมัย |
| ๓. นางสาวชญาณ์นันท์ ตียะตระการชัย | ๔. นายชวพล วัฒนพรมงคล |
| ๕. นายณรงค์ จิตรราช | ๖. นางสาวนิชาภา สุวรรณนาค |
| ๗. นายปฏิมา จีระแพทย์ | ๘. นายปิยพัฒน์ สุภาวรรณ |
| ๙. นายพงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต | ๑๐. นายพละวัต ต้นศิริ |
| ๑๑. นางสาวภาวณา ว่องอมรนิติ | ๑๒. นายมานะ มหาสุวีระชัย |
| ๑๓. นายยะโก๊ป หีมละ | ๑๔. นายวร หินดี |
| ๑๕. นายศรายุทธ ยิ้มยวน | ๑๖. นางสุมิตรา จารุกำเนตกนก |
| ๑๗. นายเอกชัย เรืองรัตน์ | |

๑๘. คณะกรรมการการสาธารณสุข จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| ๑. นางณัฐฉิณีภรณ์ จันทโรนทัย | ๒. นางแดง กองมา |
| ๓. นางนงลักษณ์ ก้านเขียว | ๔. นายบุญชอบ สระสมทรัพย์ |
| ๕. นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล | ๖. นางประไม หอมเทียม |
| ๗. นางปวีณา สาระรัมย์ | ๘. นางเพลินจิต ชันแก้ว |
| ๙. นายวันชัย แข็งการเขตร | ๑๐. นายวีระพันธ์ สุวรรณนามัย |
| ๑๑. นายสมดุลย์ บุญไชย | ๑๒. นายสมบูรณ์ หนูนวล |
| ๑๓. นายสมศักดิ์ จันทร์แก้ว | ๑๔. นายโสภณ มะโนมะยา |
| ๑๕. นางอารีย์ บรรจงธุระการ | |

๑๙. คณะกรรมการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ การป้องกันและปราบปราม การทุจริต ประพฤติมิชอบ และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล จำนวน ๑๘ คน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ๑. นายกฤษณ์ เหลืองพิบูลกิจ | ๒. พันตำรวจเอก กอบ อัจฉนาภิตติ |
| ๓. นายขจรศักดิ์ ศรีวิราช | ๔. พลตำรวจตรี ฉัตรวรราช แสงเพชร |
| ๕. นายชาญวิศว์ บรรจงการ | ๖. พันเอกหญิง ธนตศกร บุราคม |
| ๗. นายนพดล อินนา | ๘. นางสาวมณีรัฐ เขมะวงศ์ |
| ๙. นายมังกร ศรีเจริญกุล | ๑๐. นางวรรณมนต์ คุณแสน |
| ๑๑. นางวลีรักษ์ พัชระเมธาพัฒน์ | ๑๒. นางวาสนา ยศสอน |
| ๑๓. นายเศก จุลเกษร | ๑๔. นายสหพันธ์ รุ่งโรจน์พณิชย์ |
| ๑๕. นายสิทธิกร ธงยศ | ๑๖. พลโท สุกิจ ทั้งทอง |
| ๑๗. นายสุทนต์ กล้าการชาย | ๑๘. พลตำรวจตรี สุนทร ขวัญเพชร |

๒๐. คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ จำนวน ๑๘ คน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| ๑. นายกมล สุขคะสมบัติ | ๒. นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ |
| ๓. นายกิตติพันธ์ อนันตกุลจิรโชติ | ๔. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ |
| ๕. นางสาวเข็มรัตน์ สุระเมธีมานพ | ๖. นายณัฐกิตติ์ หนุรอด |
| ๗. นายนิสิทธิ์ ปนกลีน | ๘. นายภมร เชาวศิริกุล |
| ๙. นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา | ๑๐. นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ |
| ๑๑. นายศุภโชค ศาลากิจ | ๑๒. นายสมชาย เล่งหลัก |
| ๑๓. นายสรชาติ วิชย สุวรรณพรหม | ๑๔. นางสาวสายฝน กองแก้ว |
| ๑๕. นายสิทธิกร ธงยศ | ๑๖. นายสืบศักดิ์ แวแก้ว |
| ๑๗. นายอมรศักดิ์ กิจธนานันท์ | ๑๘. นายอลงกต วรกี |

๒๑. คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๘ คน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ๑. นายกัมพล ทองชีว | ๒. นายกิตติศักดิ์ หมื่นศรี |
| ๓. นายจำลอง อนันตสุข | ๔. นายจิระศักดิ์ ชูความดี |
| ๕. นายชวภณ วัธนเวคิน | ๖. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม |
| ๗. นายโชคชัย กิตติธเนศวร | ๘. นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล |
| ๙. นายไพบุลย์ ณะบุตรจอม | ๑๐. นายมังกร ศรีเจริญกุล |
| ๑๑. นางสาวรัชนีกร ทองทิพย์ | ๑๒. นายศรายุทธ ยิ้มยวน |
| ๑๓. พันตำรวจโท สง่า ส่งมหาชัย | ๑๔. นายสมชาย นุ่มพูล |
| ๑๕. นายสมหมาย ศรีจันทร์ | ๑๖. นายสัมพันธ์ ชัยวิเศษจินดา |
| ๑๗. นายสุเทพ สังข์วิเศษ | ๑๘. นายโสภณ ผาสุข |

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว**(ไม่มี)****(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา****จำนวน ๒ เรื่อง**

๕.๑ รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐)

ผลการพิจารณา

ในการพิจารณารายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ของที่ประชุมวุฒิสภา ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) กับคณะได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายซักถาม แสดงความเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า จากการรายงานของผู้ตรวจการแผ่นดินพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กรณีกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย กรณีบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนมากถูกยุติเรื่อง จึงขอทราบเหตุผลในการยุติเรื่อง และกรณีดังกล่าวประชาชนผู้ร้องเรียนสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้หรือไม่ อย่างไร กรณีประชาชนที่เสนอเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการถูกคุกคาม ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีกระบวนการอย่างไรในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือคุ้มครองพยาน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่กลับพบว่าไม่เป็นที่รู้จักของประชาชน ทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาท หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ช่องทางการเสนอเรื่องร้องเรียน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนประเด็นหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น จึงเสนอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับเรื่องร้องเรียนเป็นผู้ให้ข้อเสนอหรือความเห็นทางยุทธศาสตร์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสำคัญในภาพรวมระดับประเทศให้กับประชาชน สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเสนอแนะเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ กรณีดังกล่าวมีสภาพบังคับเพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการหรือไม่ อย่างไร

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) ได้ตอบชี้แจงสรุปประเด็นได้ ดังนี้

(๑) กรณีบุคคลถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ บุคคลนั้นสามารถยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ โดยยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นหน่วยงานกลั่นกรองเรื่องที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งขั้นตอนการกลั่นกรองในเบื้องต้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ วางหลักเกณฑ์เรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่การวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญไว้ ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนส่วนมากที่ยุติเรื่องไป เป็นเรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนมิใช่ผู้ที่ถูกระทบสิทธิโดยตรง หรือไม่มีการร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คือ ภายใน ๙๐ วัน แต่อย่างไรก็ดี เรื่องร้องเรียนที่ยุติเรื่องไป ก็ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ร้องเรียนที่จะยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรง ภายหลังจากการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน

(๒) การขับเคลื่อนเวทีผู้ตรวจการแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian Ombudsman Forum: SEAOF) โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินฟิลิปปินส์ และผู้ตรวจการแผ่นดินอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศในอาเซียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน รวมถึงแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนพัฒนาหลักการจัดการเรื่องร้องเรียนระหว่างกัน เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง โดยไม่จำกัดแต่เฉพาะประชาชนภายในประเทศเท่านั้น

(๓) ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมาตรการคุ้มครองพยานหรือผู้ร้องเรียน โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้การร้องเรียนต้องไม่มีลักษณะบังคับให้ต้องเปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้ปกปิดตัวตนของผู้ร้องเรียนได้ นอกจากนี้ ประเด็นคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและข้อเสนอแนะในการแก้ไขความไม่เป็นธรรมที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผลความจำเป็น หรือเหตุขัดข้องพอสมควรแก่กรณี ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรับไปพิจารณาต่อได้

(๔) กรณีที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักรู้ถึงบทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน และไม่เข้าถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่แพร่หลาย โดยผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน เรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยช่องทางการร้องเรียน มีดังนี้

๑. สายด่วน ๑๖๗๖
๒. แอปพลิเคชัน “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”
๓. เว็บไซต์ของผู้ตรวจการแผ่นดิน/สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๔. ไปรษณีย์ และ
๕. ร้องเรียนด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ทำโครงการสร้างเครือข่ายที่สนับสนุนงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีส่วนร่วมในการร่วมมือกันเข้าถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ และช่องทางการร้องเรียน และได้มีการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในระดับจังหวัดกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง

(๕) กรณีเรื่องร้องเรียนที่ซ้ำซ้อนกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระอื่น หรือกรณีเรื่องร้องเรียนที่ร้องเรียนผิดหน่วยงาน ผู้ตรวจการแผ่นดินจะได้ดำเนินการส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

๕.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑)

ผลการพิจารณา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

จำนวน ๒ เรื่อง

๖.๑ รายงานประจำปี ๒๕๖๖ ศาลรัฐธรรมนูญ

(ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒)

ผลการพิจารณา

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน

**๖.๒ รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน**
(ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐)

ผลการพิจารณา

ในการพิจารณารายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานของที่ประชุมวุฒิสภา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (นายพูลพัฒน์ ลีสสมบัติไพบูลย์) กับคณะได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า การจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศนั้น ควรสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่าย และรับรู้ว่าการปรับตัวอย่างไร และประชาชนต้องพบกับความไม่เป็นธรรมในเรื่องค่าพลังงานที่แพงเพราะระบบการจัดการพลังงานมีปัญหา เช่น ค่าไฟฟ้าที่ประกอบด้วยต้นทุนสร้างโรงไฟฟ้า ระบบสายส่ง และระบบจำหน่ายไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงควรเร่งแก้ไขและจัดระบบพลังงานให้เกิดความเป็นธรรม รวมถึงการคำนวณปริมาณการซื้อไฟฟ้าของ กฟผ. หรือค่าพลังงานไฟฟ้ารวมกับค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐในส่วนโรงไฟฟ้าเอกชน และต้องทบทวน วางแผนให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภค อีกทั้งผลการเปิดประมูลพลังงานหมุนเวียนรอบแรกมีการผูกขาดโดยเอกชนรายเดิมหรือไม่ เป็นการเอื้อประโยชน์หรือไม่ ส่วนประชาชนที่จำเป็นต้องใช้ Solar Rooftop เพื่อช่วยประหยัดไฟฟ้า ภาคครัวเรือนแต่การขอเข้าร่วมโครงการมีความยุ่งยากไม่สามารถเข้าร่วมได้ และนโยบายในการยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าประชาชนที่ค้างชำระค่าไฟภายใน ๓๐ วันจะแก้ไขอย่างไร รวมถึงกรณีการจดมิเตอร์ไฟฟ้าที่ผิดพลาดทำให้ประชาชนจะต้องเสียค่าไฟฟ้าเกินจริงเกิดจากเหตุใด จะแก้ไขเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไร และโครงการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้าในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่พบว่าผู้ชนะการประมูลเป็นบริษัทเดิม โดยไม่มีบริษัทใหม่เลย จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าเก่าที่อายุครบ ๒๕ ปี หากบางโรงไฟฟ้าสามารถปรับปรุงเพื่อใช้งานใหม่จะช่วยลดต้นทุนของโรงไฟฟ้าได้หรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีวิธีการลดต้นทุนที่เหมาะสม เช่น การขายไฟฟ้าให้ผู้ประกอบการโดยตรงจะช่วยประหยัดปริมาณไฟฟ้าสำรองหรือไม่ อีกทั้งได้มีการวิเคราะห์ค่า Energy Intensity (EI) อัตราส่วนของปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อผลของกิจกรรมหรือไม่ว่าได้สะท้อนการเติบโตของ GDP หรือไม่ และควรเพิ่มการเก็บเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการประหยัดไฟฟ้าภาคครัวเรือน และจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำจะมีแนวทางลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนอย่างไร มีแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนใช้ Solar Cell ให้เพิ่มขึ้นอย่างไร ตลอดจนโครงการรับซื้อไฟฟ้า Solar Cell จากภาคประชาชน กฟผ. มีเป้าหมายรับซื้อทั้งประเทศก็เมกะวัตต์ และได้ดำเนินการรับซื้อแล้วก็เมกะวัตต์

จากนั้น เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า กกพ. จะปรับปรุงการสื่อสารความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้พลังงานไปยังประชาชน ให้เข้าใจง่ายและตรงประเด็นยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงาน มาโดยตลอด ในส่วนการเปิดประมูลพลังงานหมุนเวียนที่ผ่านมา เนื่องจากค่าไฟฟ้าจะประกอบด้วยค่าไฟฟ้า ฐานและค่าไฟฟ้าที่มาจากเชื้อเพลิง โดยนำมาคำนวณรวมกัน ทาง กกพ. จะดูแลการคิดอัตราค่าไฟให้เกิด ความเป็นธรรม อีกทั้งการลงทุนเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าต้องเกิดประโยชน์กับประชาชนไม่ทำให้ค่าไฟฟ้าแพง เกินความเป็นจริงโดยจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ และจะสร้างความสมดุลของอัตราค่าไฟฟ้า ซึ่งมีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและภาคประชาชน รวมทั้งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องใช้เงิน ลงทุนจำนวนมาก ประกอบกับความต้องการพลังงานสะอาดของผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมจึงต้องเปิดรับซื้อ พลังงานหมุนเวียนที่มีต้นทุนสูงกว่าพลังงานฟอสซิล ดังนั้น จึงต้องวางแผนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของ ประเทศให้เกิดความสมดุล อีกทั้งเป็นนโยบายจากภาครัฐที่กำหนดไว้ในแผน PDP นำไปสู่ภาคปฏิบัติที่จะ เปิดรับซื้อไฟฟ้า ซึ่งในการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการจะมีการประเมินอย่างละเอียดรวมทั้งประเมินความ พร้อมด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม ในส่วนโครงการ Solar Rooftop ภาคประชาชนได้เพิ่มช่องทางลงทะเบียน ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ กรณีนโยบายในการยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าประชาชนที่ค้างชำระค่าไฟภายใน ๓๐ วัน ทาง กกพ. ได้กำชับ การไฟฟ้าทั้ง ๓ หน่วยให้คำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าโดยคำนึงถึงด้านมนุษยธรรม ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนในการดำรงชีวิต ส่วนกรณีการจดมิเตอร์ไฟฟ้าที่ผิดพลาดได้มีคณะกรรมการ รับเรื่องร้องเรียนประจำเขต ซึ่งมีตัวแทนภาคประชาชนด้วยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้จะพิจารณานำโรงไฟฟ้าเก่าที่อายุครบ ๒๕ ปี ที่ยังสามารถใช้งานได้ มาปรับปรุงใช้งานใหม่เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า กรณีการประเมินการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทำให้ มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นจะอ้างอิงจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อ ประเมินการใช้ไฟฟ้า ซึ่งการประเมินอาจมีเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนส่งผลให้การประเมินคลาดเคลื่อนได้ เช่น การเกิดโรคระบาด COVID-19 จึงทำให้กำลังผลิตไฟฟ้ามากกว่าความต้องการและเมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ ภาวะปกติการเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้ไฟฟ้าจะสมดุลกัน ในส่วนการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า “ยิ่งใช้มากต้องจ่ายมากขึ้น” เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าตระหนักถึงการใช้ไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สูงสุดและใช้อย่างประหยัด ส่วนการใช้ Solar Cell ภาคประชาชนช่วยเสริมการผลิตไฟฟ้า ขณะนี้กระทรวง พลังงานได้ทบทวนการขยายการรับซื้อไฟฟ้า Solar Cell ภาคประชาชนให้มากกว่า ๙๐ เมกะวัตต์ และ จะบรรจุในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศต่อไป

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๕ นาฬิกา



สำนักการประชุม
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา